

Gửi cho: Tất cả Học Khu và Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt ESD

Thông điệp dưới đây đang được chuyển đến cho quý vị thay mặt cho:

Tenneal Wetherell, Trợ Lý Giám Đốc, Văn Phòng Tăng Cường Cơ Hội cho Học Sinh

NGÀY:

Gửi cho: Tất cả Học Khu và Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt ESD

Bản tóm tắt sau đây cung cấp thông tin cho nhân viên và phụ huynh liên quan đến việc miễn thuế Oregon cho phụ huynh có con em khuyết tật. Khi thích hợp, hãy thoải mái chia sẻ thông tin này trong học khu của quý vị và với phụ huynh.

Miễn Thuế Năm 2022 cho Phụ Huynh Có Con Em Khuyết Tật

Bộ Luật Thuế Oregon miễn thuế bổ sung cho phụ huynh có con em khuyết tật đủ điều kiện ở Oregon. Thủ tục xin miễn thuế cho năm thuế 2022 được giải thích trong sách Hướng Dẫn và Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Oregon.

Ai đủ điều kiện để được miễn trừ?

Một đứa trẻ đủ điều kiện nếu đáp ứng **tất cả** các tiêu chí sau:

- Đủ điều kiện là người phụ thuộc của phụ huynh cho năm thuế 2022;
- Đủ điều kiện nhận các dịch vụ can thiệp sớm (từ sơ sinh đến 3 tuổi), dịch vụ giáo dục mầm non đặc biệt (từ 3 đến 5 tuổi) hoặc nhận được chương trình giáo dục đặc biệt theo quy định của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang (State Board of Education) của tiểu bang nơi trẻ theo học; **và**,
- Được coi là khuyết tật kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Disabilities Education Act, IDEA) của liên bang và các luật liên quan của Oregon.

Phải nộp tài liệu nào kèm theo tờ khai thuế để đủ điều kiện được miễn thuế?

Như sách hướng dẫn thuế nêu ra, đứa trẻ này phải nhận được Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP) hoặc Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (Individualized Family Service Plan, IFSP), cũng như bản tuyên bố đủ điều kiện hiện tại với tư cách là học sinh khuyết tật. Nếu quý vị không có các tài liệu này, hãy liên hệ Học Khu của quý vị để lấy bản sao của tờ bìa (cover sheet) của IEP/IFSP và bản tuyên bố tính đủ điều kiện. Bản sao của tờ bìa IEP/IFSP và bản tuyên bố tính đủ điều kiện không bắt buộc phải nộp kèm với tờ khai thuế. Tuy nhiên, phụ huynh nên giữ lại một bản sao với hồ sơ thuế năm 2022 của họ vì Sở Doanh Thu Oregon (Oregon Department of Revenue) có thể yêu cầu phụ huynh cung cấp tài liệu đó. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình Giáo Dục Đặc Biệt, vui lòng liên hệ giáo viên địa phương của quý vị.

Hướng Dẫn và Biểu Mẫu Trực Tuyến của Sở Doanh Thu Oregon

Để biết thêm thông tin và hỗ trợ trong việc hoàn thành các biểu mẫu thuế của Oregon, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế hoặc liên hệ **Sở Doanh Thu Oregon theo số 1-800-356-4222**. Hiện có các biểu mẫu/ấn phẩm thuế thu nhập Oregon trên trang web DOR (www.oregon.gov/DOR). Thủ tục đó sẽ cho phép quý vị xin miễn thuế bổ sung cho năm 2022.